



ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบและรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่า มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกของกรมสรรพสามิต ดังกล่าวที่ กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง มาเข้ารับการ สัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ดังอยู่เลขที่ ๑ ถนนจักรีประพาส ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือก และจะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอัคร แก้วสังข์)

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รักษาการแทน
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์)

แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
สาขาหลังสวน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๒	นางสาวศุภาวรรณ ชูระประดิษฐ์	
๐๐๓	นางสาวศิริประภา แสงเพชร	
๐๐๔	นางสวานันทกานต์ บุญชะตา	
๐๐๗	นายอนุพงศ์ หนูคง	
๐๐๘	นางรุ่งทิพย์ หนูปลอด	
๐๐๙	นางสาววลัยลักษณ์ มีศรี	


15/11

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นำใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน
๑ เดือน มายื่นในวันสอบด้วย